

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 628 /BC-UBND

Nam Đông, ngày 28 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2026), thực hiện Nghị quyết số 13/NQ/HU ngày 16/12/2021 của Huyện ủy, Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, UBND huyện đã quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đã ban hành Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 chỉ đạo cụ thể các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tập trung thực hiện các Chương trình, Đề án, Dự án trọng điểm của huyện về: Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; chương trình quy hoạch và phát triển đô thị; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; đề án bảo tồn làng văn hóa dân tộc Cơ Tu; đề án Nhà truyền thống lịch sử huyện Nam Đông; đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp phân công, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Kinh tế - xã hội năm 2022 tiếp tục duy trì phát triển ổn định, an sinh xã hội bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn giữ vững. Kết quả thực hiện như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

1. Về thực hiện chương trình công tác năm 2022: Tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án quan trọng, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước để các cơ quan, đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện; tổ chức Hội nghị toàn huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022; ban hành Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện với 03 đề án, phương án; 13 chương trình, 245 kế hoạch, 620 báo cáo; 11 chỉ thị; 1.409 Quyết định cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đến nay, cơ bản thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm. Duy trì chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch; tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm của năm 2022.

2. Tình hình thực hiện các ý kiến chỉ đạo, phán ánh hiện trường: Tính

đến nay, UBND huyện tiếp nhận 175 YKCD của tỉnh và đã thực hiện hoàn thành trước và đúng hạn 173 YKCD, đạt 98,85% (tăng 90 YKCD so với năm 2021), có 02 YKCD quá hạn, chiếm 1,14% (năm 2021 là 07 YKCD quá hạn). UBND huyện đã ban hành 1.035 ý kiến chỉ đạo đến các phòng, ban, đơn vị và các xã, thị trấn để thực hiện các nhiệm vụ (tăng 133 YKCD so với năm 2021), đã thực hiện hoàn thành 1007 YKCD, đạt 97,29%; có 28 YKCD hoàn thành quá hạn, chiếm 2,7%.

Các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện sau khi ban hành đã giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết. Qua đó, các YKCD phần lớn đều được thực hiện đúng và trước hạn. Đến ngày 20/11/2022, UBND huyện đã tiếp nhận 33 phản ánh hiện trường trên Hue - S, đến nay đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý 33 phản ánh hiện trường đúng thời gian quy định, đạt 100%.

3. Về tổ chức hội nghị và các phiên họp của UBND huyện: UBND huyện duy trì đầy đủ các phiên họp thường kỳ hàng tháng theo luật định để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nội dung, trình tự, công tác chuẩn bị đảm bảo yêu cầu; định kỳ 01 tuần/01 lần tổ chức họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện để tập trung rà soát các công việc theo chương trình công tác, xử lý các nhiệm vụ phát sinh. Năm 2022, UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức 304 cuộc họp để xử lý, triển khai công việc trên địa bàn (tăng 105 cuộc họp so với cùng kỳ); bên cạnh đó thường xuyên tổ chức họp trực tuyến các cấp để triển khai các nhiệm vụ được kịp thời. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã bố trí thời gian họp lý để đi kiểm tra thực tế cơ sở hàng tuần, chỉ đạo giải quyết các vấn đề quan trọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

4. Về thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện và công tác phối hợp với các cơ quan Đảng, đoàn thể: Trên cơ sở Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện. Việc chấp hành Quy chế làm việc được UBND huyện, các thành viên UBND huyện nghiêm túc thực hiện. Những vấn đề lớn, quan trọng đều được đưa ra tập thể UBND huyện bàn bạc, thảo luận, biểu quyết thống nhất trước khi báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện.

Sự phối hợp công tác giữa UBND huyện với UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân, với các cơ quan của Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn tiếp tục được tăng cường, góp phần triển khai tốt các chương trình kinh tế -

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; UBND huyện duy trì các cuộc họp với UBNDTTQVN huyện và các đoàn thể để thông tin, trao đổi các nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo Quy chế phối hợp đã ký kết; cuối năm tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBNDTTQVN huyện và bàn, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ Quy chế phối hợp cho năm sau. Thực hiện chức năng là cơ quan chấp hành của HĐND huyện, trong năm UBND huyện đã nghiên túc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, báo cáo đầy đủ, kịp thời tại các kỳ họp, các cuộc giám sát của HĐND huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện và trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản tất cả ý kiến cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND huyện.

5. Công tác cải cách hành chính

a) Công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nên hành chính

Cải cách thể chế luôn được coi trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, đảm bảo văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lặp. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn sau khi ban hành đều gửi đến Phòng Tư pháp huyện kiểm tra, qua kiểm tra cơ bản ban hành đúng quy định của pháp luật.

Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; thường xuyên rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính để tổ chức thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, đáp ứng nhu cầu giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền số, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị; hệ thống họp trực tuyến đi vào hoạt động ổn định, trang cấp máy tính và cài đặt phần mềm phục vụ cho các kỳ họp của HĐND huyện, thực hiện hiệu quả các phần mềm dung chung, hạn chế sử dụng văn bản giấy, gửi nhận văn bản trên hệ thống thư điện tử công vụ, trang thông tin điện tử huyện ngày càng được nâng cấp.

c) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Công tác tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên sắp xếp, củng cố, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo ngày càng hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Ban hành kịp thời quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Quản lý, sử dụng biên chế, vị trí việc làm chặt chẽ; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy định của

pháp luật. Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 10 Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; 11 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học; miễn nhiệm đối với 01 cán bộ quản lý trường học; bố trí công tác đối với 03 công chức cấp huyện; tuyển dụng 21 viên chức để bố trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp; điều động 01 công chức cấp huyện; điều động, tiếp nhận, bố trí 13 viên chức ngành giáo dục; điều động 02 viên chức giáo dục ra ngoài huyện; điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 05 công chức Tài chính - kế toán cấp xã; xét chuyển 02 công chức cấp xã thành viên chức và 02 cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã; biệt phái 01 viên chức giáo dục, 01 công chức cấp xã; đồng ý bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với 12 viên chức giáo dục đã hoàn thành chế độ tập sự; nâng bậc lương và hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 331 trường hợp; kỷ luật 01 công chức cấp xã; 01 viên chức quản lý; thống nhất xử lý kỷ luật đối với 03 viên chức; nghỉ hưu đối với 03 viên chức sự nghiệp, nghỉ hưởng chính sách tinh giản biên chế đối với 03 trường hợp, đồng ý nghỉ việc đối với 01 viên chức; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, cử 609 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho 184 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; công tác thi đua, khen thưởng luôn được quan tâm, quyết định công nhận 111 đề tài sáng kiến, kinh nghiệm cấp huyện; 62 tập thể Lao động tiên tiến, 124 Chiến sĩ thi đua cơ sở và 786 Lao động tiên tiến; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với 83 tập thể và 283 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh đối với 04 tập thể; công nhận 19 tập thể Lao động xuất sắc, 04 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 11 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

d) Thu lý hồ sơ một cửa, thủ tục hành chính

Trung tâm Hành chính công huyện phục vụ tốt hơn về giao dịch, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức. Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ 01/01/2022 đến 15/11/2022 là 3674 hồ sơ; trong đó: số hồ sơ trực tuyến là 1494 hồ sơ đạt tỷ lệ 43,57 % (tính trên tổng số hồ sơ TTHC mức 3, mức 4), số hồ sơ trực tiếp và qua Bưu chính công ích là 165 hồ sơ (đạt tỷ lệ 4,5 %). Số hồ sơ đã hoàn trả là 3345 hồ sơ (hồ sơ đúng và trước hạn: 3319 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,2 %; hồ sơ trễ hạn: 26 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,8%); hồ sơ chưa đến hạn, đang xử lý: 329 hồ sơ, không có hồ sơ đang xử lý quá hạn.

e) Tình hình tiếp nhận, xử lý văn bản

Tính đến ngày 25/11/2022, UBND huyện tiếp nhận hơn 11.334 văn bản đến; xây dựng và ban hành hơn 4.719 văn bản đi. Trong đó có 25 văn bản mật, 11 Chỉ thị, 1.467 Quyết định, 273 kế hoạch và các văn bản khác. Đa số văn bản đến thuộc thẩm quyền của UBND huyện đều được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, do khách quan, chủ quan vẫn còn một số văn bản xử lý chậm làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

6. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

Sự phối hợp công tác giữa UBND huyện với UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân, với các cơ quan của Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn tiếp tục được tăng cường, góp phần triển khai tốt các chương trình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; UBND huyện duy trì các cuộc họp với UBMTTQVN huyện và các đoàn thể để thông tin, trao đổi các nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo Quy chế phối hợp đã ký kết; cuối năm tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện và bàn, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ Quy chế phối hợp cho năm sau. Thực hiện chức năng là cơ quan chấp hành của HĐND huyện, trong năm UBND huyện đã nghiên túc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, báo cáo đầy đủ, kịp thời tại các kỳ họp, các cuộc giám sát của HĐND huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện và trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản tất cả ý kiến cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND huyện.

7. Về thực hiện chương trình công tác của Huyện ủy

Trong năm 2022, UBND huyện đã tham mưu trình và xin ý kiến của Huyện ủy đối với các Tờ trình, Báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Triển khai thực hiện các Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 31/5/2021 của Huyện ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 28/9/2021 của Huyện ủy về quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 02/10/2020 của Huyện ủy về phát triển công nghiệp – tiêu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Huyện ủy về phát triển Văn hóa – Du lịch giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 09/7/2021 của Huyện ủy về phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 09/7/2021 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 09/7/2021 về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường Tiểu học, THCS thị trấn Khe Tre giai đoạn 2021 – 2025; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về phân công chỉ đạo, chủ trì tham mưu thực hiện Chương trình số 07-CTr/HU ngày 09/7/2021 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025;...

8. Về thực hiện chương trình công tác của HĐND huyện

Đã xây dựng trình HĐND huyện các báo cáo gồm: Báo cáo thực hiện các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và tổng quyết toán

ngân sách năm 2021; báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư, PCTN, thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi tài chính - ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023; báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, PCTN, thực hành tiết kiệm năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023,... Như vậy, các Đề án, Báo cáo của UBND huyện trình HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022: Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) đạt 100% kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người là 49,3 triệu đồng (Kế hoạch năm là 49,0 triệu đồng). Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội là 540 tỷ đồng, đạt 101,9% kế hoạch, tăng 10,0% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 39,42 tỷ đồng, đạt 130,3% kế hoạch năm. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 8,4‰ (Kế hoạch năm 12,8‰). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 9,0% (Kế hoạch là 9,0%). Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 94% (Kế hoạch là 94%). Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tham gia BHXH là: 26,3% (Kế hoạch là 24-26%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo là: 54,97% (Kế hoạch là 48%). Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 50 người (Kế hoạch là 50 người). Kiểm tra và công nhận lại 5 trường đạt chuẩn quốc gia (Kế hoạch là 5 trường). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia ước đạt: 6,06% (Kế hoạch là 6,06%). Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 98,3% (Kế hoạch là 97%). Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch là 91,11% (Kế hoạch là 89,7%). Tỷ lệ độ che phủ rừng là 83,4% (Kế hoạch là 83,4%). Như vậy, trong 15 chỉ tiêu đưa ra trong năm 2022 thì 100% chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

**Lĩnh vực kinh tế:*

- Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong năm ước đạt 623.835 triệu đồng đạt 99,2% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất trong năm ước đạt 358.624 triệu đồng đạt 100,7% kế hoạch, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ trong năm ước đạt 596.445 triệu đồng (giá cố định năm 2010), đạt 102,1% kế hoạch, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Trong năm 2022, đón 16.750 lượt khách tham quan, trong đó khách lưu trú 5.147 lượt, ước doanh thu 4.060.520.000 đồng (tăng 15.053 lượt khách và 3.478.520.000 đồng so với năm 2021).

- Đến nay, tỷ lệ cấp giấy CNQSD đất lần đầu đạt 98,6%, tỷ lệ cấp đổi đạt 70%; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở cho hộ/10.095,0m². Tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện môi trường và triển khai tốt hoạt động Ngày Chủ nhật xanh. Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn, đẩy mạnh

thực hiện phân loại rác tại nguồn. Tăng cường công tác thẩm định điều kiện bồi thường về đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các công trình, dự án với tổng diện tích đã thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng là 27,17 ha/71 hộ/07 công trình.

- Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 39.423 triệu đồng, đạt 130,3% so với Nghị quyết HĐND huyện giao; chi ngân sách ước đạt 360.561 triệu đồng, đạt 123,9% dự toán giao, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Ước đến 31/12/2022, tổng dư nợ vay là 729.788 triệu đồng, tăng 115.040 triệu đồng so với cùng kỳ; nợ xấu là 41 triệu đồng. Tiền gửi tiết kiệm dân cư là 340.563 triệu đồng, giảm 42.891 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

** Lĩnh vực văn hóa - xã hội:*

- Thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, thực hiện đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. Sơ kết rút kinh nghiệm 01 năm thực hiện các Đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025. Ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2022, đến nay đã đề nghị kiểm tra công nhận lại 05 trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tổ chức thành công Hội thảo “Xây dựng và bảo tồn giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Cơ tu”. Tổ chức thành công “Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV năm 2022; Đại hội TDTT huyện lần thứ VI năm 2022; tham gia các nội dung thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh đạt 4 HCV. Đến nay, toàn huyện có 60/60 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; có 82/86 cơ quan, đơn vị được công nhận và giữ vững đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 95,3%; có 6.455/6.595 hộ gia đình đăng ký văn hóa đạt 97,8%, trong đó công nhận 6.020/6.455 hộ, đạt 93,26%; có 03 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

- Đời sống nhân dân ổn định; thường xuyên nắm tình hình đời sống nhân dân, đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức cá nhân tiếp nhận và phân phối quà kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện chi trả các chế độ, chính sách có công và bảo trợ xã hội với số tiền hơn 25 tỷ đồng; nhân dịp các ngày Lễ, Tết đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, hộ gặp khó khăn với 10.725 xuất quà có giá trị hơn 3,88 tỷ đồng. Đã triển khai xây dựng, sửa chữa 131 nhà ở với kinh phí 6,305 tỷ đồng. Số lao động đã qua đào tạo là 573 người; số lao động có việc làm mới 457 người; có 3.985 người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm 26,3% tổng số người trong độ tuổi lao động có việc làm. Đã tiếp nhận 5 tỷ đồng vốn tài trợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, hỗ trợ cho 100 hộ gia đình để xóa nhà tạm; tiếp nhận 100 triệu đồng của Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế hỗ trợ cho 30 nhà xây dựng hố xí hợp vệ sinh.

- Chủ động tiếp tục triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Chân tay miệng, bệnh Thủy đậu, Bạch hầu. Tổng số sinh từ tháng 01 đến nay là 273 trẻ (nữ 118), giảm 85 trẻ so với cùng kỳ; con thứ 3 trở lên là 70 trẻ, giảm 07 trẻ so với cùng kỳ; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 25,6% tăng 4,1% so với cùng kỳ và tăng 4,4% so với năm 2021 (21,2%). Số phụ nữ đang mang thai 198 người, con thứ 3 trở lên 34 người.

** Lĩnh vực nội chính:*

- Duy trì thường xuyên chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp bảo đảm an toàn. Làm tốt công tác tuyên quân năm 2022, có 40 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; 50/50 quân dự bị hạng 2 tham gia huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh đảm bảo chỉ tiêu; đến nay toàn huyện có 100% quân nhân dự bị hạng 1 đã được đăng ký, quản lý theo đúng quy định, 100% sĩ quan dự bị toàn huyện đủ điều kiện động viên. Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022.

- Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; an ninh chính trị nội bộ không có vấn đề gì xảy ra. Đã xác lập 01 chuyên án trinh sát, thực hiện các công tác nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm đánh bạc bằng công nghệ cao, hình thức lô đề. Ra mắt và đưa vào hoạt động mô hình chuyên mục “Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”; ra mắt mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” tại xã Hương Lộc. Hệ thống giám sát camera an ninh của huyện hoạt động ổn định. Thực hiện có hiệu quả Đề án 06 về dữ liệu dân cư trên địa bàn.

- Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận 55 vụ việc có nhu cầu hòa giải, chủ yếu liên quan tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, đất đai (*trong đó, hòa giải thành 48 vụ việc, hòa giải không thành 7 vụ việc*); tổ chức Hội nghị công tác hòa giải ở cơ sở với hơn 160 người tham dự; hướng dẫn, chỉ đạo công tác tư pháp - hộ tịch cho các xã và thị trấn. Đã phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra công tác tư pháp tại 02 xã (Hương Xuân và Thượng Long) và đã kiểm tra công tác tư pháp tại các xã: Hương Hữu, Hương Sơn.

- Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên và nghiêm túc, chất lượng tiếp công dân không ngừng được cải thiện. Đã tiếp nhận 61 đơn thư tặng 08 đơn so cùng kỳ, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là 05 đơn kiến nghị và 07 đơn khiếu nại, đến nay cơ bản đã được giải quyết. Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong năm 2022 vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đó là:

(1)- Việc thực hiện các sản phẩm nông nghiệp chưa đạt các chỉ tiêu đề ra, chưa có sự liên kết trong tiêu thụ các sản phẩm. Chất lượng cây ăn quả chưa đồng đều, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

(2)- Tình trạng buôn bán, vận chuyển lâm sản và khai thác vàng trái phép vẫn còn xảy ra trên địa bàn.

(3)- Nhận thức trong công tác chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân vẫn còn những hạn chế nhất định; công tác chuyển đổi số trên các ngành, các lĩnh vực vẫn còn chậm.

(4)- Việc thực hiện kết luận thanh tra về đất lâm nghiệp và thực hiện Chỉ thị 65, Chỉ thị 02 về xử lý lấn chiếm đất lâm nghiệp một số cơ quan, cấp xã chưa chấp hành nghiêm, thiếu kịp thời.

Trên cơ sở phân tích, nhìn nhận các mặt tồn tại, hạn chế nêu trên, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan, UBND huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các biện pháp khắc phục; tiếp tục đổi mới phương thức điều hành nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN NĂM 2023

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch 05 năm 2021–2025, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2025, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới và hướng đến xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. Đòi hỏi các ngành, các cấp phải tích cực vào cuộc, thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch. Với mục tiêu phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong năm 2023, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVI và Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được nêu ra trong Nghị quyết. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác của Huyện ủy, HĐND huyện. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo kế hoạch, chống thất thu, nhất là thu vãng lai của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, triệt để tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường các giải pháp thu hút, giải ngân vốn, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh và đầu tư.

- Tổ chức triển khai, thực hiện các Đề án, Dự án đã được Huyện ủy, HĐND huyện thông qua, tăng cường quản lý quy hoạch theo đề án Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre đến năm 2030; triển khai quy hoạch nông thôn mới các xã thời kỳ 2021-2030; lập quy hoạch chi tiết một số khu dân cư ở thị trấn Khe Tre; tăng cường giám sát quản lý dịch vụ công cây xanh, điện chiếu sáng đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn; xây dựng Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn.

2. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao chất lượng điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và hiệu quả. Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện

nhiệm vụ, công việc của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn công tác chỉ đạo, triển khai với công tác theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.

3. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là kiểm tra, giám sát qua trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý nhà nước và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Thực hiện hiệu quả kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC từ xã đến tỉnh. Duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện. Nghiêm túc thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; chuyển đổi số, chính quyền số.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chỉ đạo điều hành kế hoạch năm 2023 và khắc phục những hạn chế trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện, UBND huyện yêu cầu và kêu gọi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cùng tích cực vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu và các tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra, sớm xây dựng huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới./.

Nơi nhận:

- TV. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Các ĐB HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: Lãnh đạo;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Phụng